



การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี้ อาจเป็นเรื่องยาก... ...โดยเฉพาะถ้าท่านไม่สามารถพูด ภาษาอังกฤษ

อิงลิช แล่งเกวจ พาร์ทเนอร์ส นิวซีแลนด์

เราทำงานกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่อยู่ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ เราสามารถช่วยให้คนเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษและเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่นี่ได้ดียิ่งขึ้น

ใครบ้างที่สามารถเรียนภาษาอังกฤษกับเรา ?

คนวัยผู้ใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์และต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษและการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่เขาพักอาศัย

ผู้เรียนบางคนเคยเรียนภาษาอังกฤษในประเทศของตนมาแล้ว และต้องการยกระดับให้สามารถออกไปหางานทำและทำความรู้จักกับผู้คน

สำหรับคนอื่นๆ นั้น การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่

ผู้เรียนประสงค์ที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นจึงมีความมั่นใจมาก เขาต้องการทำบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตนเอง บรรลุเป้าหมายของเขา และมีส่วนร่วมเข้ากับชุมชน

ทำงานกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

THAI



ศูนย์ของเรา

ผู้ใดบ้างที่สามารถสอนภาษาอังกฤษร่วมกับเรา ?

หลักสูตรของเราส่วนใหญ่สอนโดยครูจ้างสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณวุฒิ

การบริการ “สอนภาษาอังกฤษตามบ้าน” (ESOL Home Tutor) ที่ได้รับความนิยมของเรา เป็นการสอนโดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครของเราแล้ว

บริการของเรา

- เรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม
- การสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ตัวต่อตัว ฟรี
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานลูกจ้าง
- ภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพ (สำหรับผู้อพยพที่จ่ายค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเดินทางมานิวซีแลนด์)

ในศูนย์บางศูนย์

ศูนย์บางศูนย์ยังมีโครงการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง (ESOL) เพื่อการอ่านออกเขียนได้ โครงการสำหรับความสนใจเฉพาะพิเศษและกิจกรรมในท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการทำงาน บางศูนย์อาจจัดความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสอบใบขับขี่ การเข้าเรียนในระดับปฐมวัย หรือความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานที่ทำงาน

ข้อเท็จจริงสรุปเกี่ยวกับเรา

ผู้มาเข้าเรียนภาษาอังกฤษ 8000 คน

อาสาสมัครผู้สอนตามบ้าน 3000 คน

เจ้าหน้าที่ประจำ 280 คน

สถานที่ในนิวซีแลนด์ 23 แห่ง

การติดต่อกับเรา

ยินดีต้อนรับผู้ที่เข้าเรียนใหม่หรืออาสาสมัครเสมอ

กรุณาโทรหรือแวะไปเยี่ยมศูนย์ของ อิงลิช แล่งเกวจ พาร์ทเนอร์ส



อิงลิช แล่งเกวจ พาร์ทเนอร์ส นิวซีแลนด์

PO Box 12 114, Wellington 6144

โทรศัพท์ (04) 471 2382

โทรสาร (04) 471 2383

อีเมล natoffice@englishlanguage.org.nz

www.englishlanguage.org.nz

